



# TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 403

ngày 30 tháng 03 năm 2003

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## *Quý Thương*

*Quý thương hậu đại pháp phân hành  
Tiến hóa không ngừng tự giao thanh  
Trí tuệ khai thông đường chuyển biến  
Thành tâm tu luyện lại càng minh*

*Kính bái,*

*Vĩ Kiên*

## **Mục Bé Tám từ 19/01/03 đến 25/01/03**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tím, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Những gì gọi là không cần thiết?
- 2) Dứt khoát có hữu ích gì không?
- 3) Trí tâm phát triển có hữu ích gì không?
- 4) Tâm linh tiến hoá phải làm sao?
- 5) Làm sao mới đạt tới quân bình?
- 6) Gốc con người đã có sự quân bình cần gì phải tìm sự quân bình?
- 7) Thu hút động loạn thì phải giải làm sao?

**1) Perth, 19/1/2003**

*Hỏi: Những gì gọi là không cần thiết?*

Đáp: Thừa phí sức là không cần thiết

**Kệ:**

*Phí sức là không cần thiết  
Dấn thân phục vụ tạo an yên  
Qui nguyên thành tựu duyên Trời Đất  
Cải sửa chính mình tự tiến thân*

**2) Perth, 20/1/2003**

*Hỏi: Dứt khoát có hữu ích gì không?*

Đáp: Thừa dứt khoát mới thích hợp với người tu Vô Vi

**Kệ:**

*Dứt khoát mới thích hợp với tự tu  
Bình tâm khai triển duyên Trời độ  
Hướng thanh hoá giải trí tâm bền  
Khai triển chính mình tự tiến tu*

**3) Perth, 21/1/2003**

*Hỏi: Trí tâm phát triển có hữu ích gì không?*

Đáp: Thừa trí tâm phát triển thì mới có hoà đồng

**Kệ:**

*Trí tâm phát triển có hoà đồng  
Tận độ phân minh chuyển một vòng  
Các giới quân bình không tạo loạn  
Bình tâm tiến hoá chẳng còn than*

**4) Perth, 22/1/2003**

*Hỏi: Tâm linh tiến hoá phải làm sao?*

Đáp: Thừa muốn tâm linh tiến phải hành.

**Kệ:**

*Trí tâm khai triển tự chơn hành  
Nguyên lý Trời ban tự hướng thanh  
Giải bỏ trần tâm qui một mối  
Thanh nhẹ bền lâu tiến từ hồi*

**5) Perth, 23/1/2003**

*Hỏi: Làm sao mới đạt tới quân bình?*

Đáp: Thừa phải siêng năng hưởng thượng niệm Phật mới đạt tới quân bình.

**Kệ:**

*Hưởng thượng niệm Phật tự đạt yên  
Bình tâm thực hiện duyên Trời Phật  
Thâm sâu tiến hoá tiến xuyên tầng  
Điển giới quang minh chuyển thức lần*

**6) Perth, 24/1/2003**

*Hỏi: Gốc con người đã có sự quân bình cần gì phải tìm sự quân bình?*

Đáp: Con người cần tìm lại sự quân bình là vì đã quên lãng phạm vi này, cho nên đã hút sự động loạn.

**Kệ:**

*Thu hút động loạn phải loạn tâm  
Khó thông khó tiến khó thanh tâm  
Lôi thôi động loạn chuyển sai lầm  
Rối loạn chính mình không lối thoát*

**7) Perth, 25/1/2003**

*Hỏi: Thu hút động loạn thì phải giải làm sao?*

Đáp: Thừa thu hút động loạn thì tự giải bằng ý chí niệm Phật.

**Kệ:**

*Trần trước dâm ô tự giải lầm  
Sửa mình tiến hoá trí phân tâm  
Thực hành chánh pháp duyên thành đạt  
Trí tuệ khai thông tự giác tâm*

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

Chicago, ngày 23/12/2002

Kính gửi Ông Tám,

Hơn 30 năm con mới gặp lại ông Tám con rất mừng, vì con đã bỏ con bơ vợ mấy chục năm nay Hôm con được ông Tám nói chuyện với con qua điện thoại dù có mấy lời, và ông Tám có hỏi con tại sao buồn quá và người ảm quá nữa ?

Buồn thì con có 4 chuyện buồn mà con không thể nào giải quyết được, vì ngoài tầm tay của con, vả lại con cứ bị mấy chuyện này làm con phải nghĩ đến. Ông Tám nói người con ảm, con không biết ảm là thế nào ? ảm là bệnh hay là phần ảm theo con.

Chuyện thứ 1 : Ba má con tu theo ông Tám từ năm 1967 đến năm 1993, thì ở bên VN ai cho xem băng video có ông Tám trong băng bà T H, ba má con theo pháp này tu đến chết. Và em con bên VN cũng tu theo. Con có viết thư về nhưng không ai nghe hết.

1) Tu mà không niệm Phật, ngồi thiền mà mặt không sáng, tánh tình vẫn nóng nảy.

2) Thứ 2 là uống nước để chữa bệnh.

Bây giờ con không biết ba má con sẽ được về cõi nào đây khi đi sai đường ? Lúc con chưa gặp ông Tám thì con tự tụng kinh chú để cầu xin cho ba má con. Bây giờ con gặp ông Tám lại, ông Tám xin cứu vớt dùm cho ba má con. Con có 3 đứa em trai đều chết vì nghiệp nặng và hai đứa con của cậu con cũng vậy. Một đứa lúc trước tu theo ông Tám, sau này bị mượn xác, rất hiền nhưng ăn bậy bạ đồ dơ rồi chết. Còn một đứa thì bị xe đụng chết.

Chuyện thứ 2 : Trước khi đi Mỹ con có hư thai, và khi con coi bói, ai cũng nói là có đứa nhỏ theo.

Chuyện thứ 3 : Ông xã con qua Mỹ 12 năm mà không hiểu biết gì về nước Mỹ, cứ ru rú trong nhà sau khi làm việc, không cần bạn bè, không cần gì hết. Cho nên tự đi mượn credit card xài những cái không đáng xài, rất cứng đầu và ngang ngạnh. Với số tiền quá lớn, ông trả đến chết cũng không bao giờ hết nợ được, mà dẫu con, nếu nói thiệt là con đã giải quyết xong. Bây giờ ở trong thế kẹt, con cầu nguyện phải bán condo trả nợ, hơn phân nữa, còn lại để down cho nhà khác để ở. Mà nhà này ở gần nghĩa địa chung quanh và chỗ làm con cũng vậy. Khi mua nhà khác con có cần chọn hướng ? Mua vừa túi tiền để an ổn và lo tu thôi ?

Chuyện thứ 4 : Con có nhà cho mượn mà thằng Mỹ đen nó cứ tìm cách phá nhà con đủ thứ. Con cầu nguyện cho nó đi để con bớt nhức đầu. Con có một đứa con gái, con nghĩ cũng là nghiệp chướng, nhìn ở ngoài ai cũng khen hiền lành, nhưng ở nhà thì nó chuyên môn nạt con và chửi con không. Con nhỏ này tâm tư nó buồn, vì nó nghĩ những chuyện không thực tế.

Bây giờ con chỉ lo tu sao xong chuyện này thôi, dù con biết con có nhiều trược khí bên mình. Cho nên khi ông Tám kêu con là con chạy qua liền, để ông Tám giải bớt cho con để con dễ tu hơn. Sau này nếu con có gì trong chuyện tu thì con có thể gửi thư hỏi ông Tám được há ông Tám. Ông Tám có nhận được thư trước rồi há ông Tám. Ông Tám có dạy gì thêm cho con không, ông Tám?

Con kính chúc ông Tám được nhiều sức khỏe.

Con, T L

Atlantic City, ngày 25/12/2002

T,

Ông Tám vui nhận được thư con đã xa cách ông Tám khoảng 30 năm, con tự cảm thấy bơ vơ nơi xứ người. Nội tâm của con tràn đầy ảm khí, buồn mà không biết tại sao? Vì con đã tu theo ông Tám một thời gian và tự động bỏ pháp vì ngoại cảnh xua đẩy, vắng đi sự chiếu cố quang chiếu của ông Tám. Nay duyên lành làm tái tục, con nên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tự giải trừ khí trong nội tâm.

Tâm làm thân chịu. Những người tu và xưng danh tối thượng mà còn nói xấu người tu khác là sai lầm, không đúng đường lối của người tu chơn. Ông Tám không buồn và trách họ đã phao tin thất thiệt vì tâm ganh tỵ bất chánh. Hồn của họ sẽ tự đọa địa ngục khó thoát. Tâm của họ càng âm u hơn con. Con nên bình tâm niệm Phật để tự giải uất khí của nội tâm và hướng tâm về Ông Tám để tìm sự thật như con đã thấy ở kỳ lễ Giáng Sinh vừa qua, có sự hiện diện của Ông Tám và tất cả bạn đạo khắp các nơi về tham dự. Những hình ảnh mà con đã thấy từ lúc Ông Tám còn trẻ đến lúc đại thọ, có thể chứng minh sự thật cho con hiểu đúng hay sai. Ông Tám lúc nào cũng bình tâm phục vụ mọi người khi cần. Nay con có dịp tu trở lại thì con sẽ có dịp cầu nguyện cho ba má con sớm được thăng hoa nơi cõi âm u.

Chúc con và cháu vui và dày công thực hành phương pháp của Ông Tám đã và đang phục vụ cho Nhơn loại khắp thế giới.

Quý thương,

Vĩ Kiên

Lương Sĩ Hằng

---

## THƠ

---

### NHẬP ĐỊNH

Ngồi tĩnh lặng thành tâm hướng thượng  
Bất nhịp cầu rộng lượng bao dung  
Xa đi dĩ vãng vầy vùng  
Tạo nhiều oan trái bão bùng tâm thân  
Vương theo gió hương trầm ngào ngạt  
Chốn tọa thiền phảng phất hoa xuân  
Tình yêu thế sự trầm luân  
Thúc tâm thanh nhẹ lâng lâng nhớ Trời  
Gieo ý nguyện đôi lời chân thật  
Mở thức hòa tánh Phật vị tha  
Thương yêu tha thứ ngợi ca  
Qui y Thiền Pháp một nhà Vĩ Kiên  
Tiểu thiên địa một miền an lạc  
Nẻo luân hồi mê chấp mà ra  
Xa rời bão tố phong ba  
Vô Vi Thiền Pháp an hòa tâm linh

Khấp vạn vật hữu hình hữu hoại  
Anh Phật đài thanh tịnh quang khai  
Thế gian chẳng có ai tài  
Tự mình thức giác giải hoài đường tu.

Quế Phương  
(T/d PN, 26/03/2003)

=====

VOVILED

Hoàng Thiên réo gọi đám con xa  
Phát triển điển năng vượt ái hà  
Triển phát hùng tâm bồi chánh khí  
Triển thi hùng lực cứu muôn nhà  
Dụng Voviled truyền tâm pháp  
Công đức Sĩ Hằng sánh Phật Cha  
Bốn trăm số báo đầy ân điển  
Tỏa sáng ngàn phương ấm mọi nhà.

x  
x x

Sáng là ngộ được Tình Cha  
Sáng là Cùng Tử nhớ về nhà xưa  
Thương yêu biết nói sao vừa !

NGUYỄN HẢI  
(VN, 23/03/2003)

=====

**Mẹ nhớ con**

Thuyền chèo gần đến bến mơ  
Nơi đó có mẹ đứng chờ đón con  
Khi đi mẹ dặn nỉ non

Ráng lo tu học để con mau về  
Con đi mẹ luống ử ê  
Lo cho con trẻ khó bề đặng an  
Dương trần là chốn hoang đàng  
Làm sao con giữ áo vàng khỏi dơ  
Áo dơ thì giặt đả đành  
Vặt trước lưng lỗ tan tành vặt sau  
Con ơi thức tỉnh cho mau  
Chỉ kim khâu vá để vào kíp thi  
Mẹ dặn con nhớ gắng ghi  
Đừng để lỡ hội trẻ thù Long Hoa  
Nong Minh Tiên

La Réunion, ngày 13/3/03 11 giờ 30

---

### Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ.

---

Kính gửi các anh chị Hội Trưởng trong hội ái hữu vô vi Hoa Kỳ và quý bạn đạo:

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2003, lúc 1:0pm tại Thiên đường Thiên thức, dưới sự chứng kiến của gần 60 bạn đạo thuộc các Thiên Đường Lưu Tâm, Thanh Hòa, Thiên Thức và Hạnh đức, trong bầu không khí vui vẻ và hòa đồng, Anh Đoàn Ngọc Toàn, Hội Trưởng Liên Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã mãn nhiệm kỳ và bàn giao Liên Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ cho Ban chấp hành mới gồm:

- 1/- Hội Trưởng: Nguyễn Văn Minh.
- 2/- Phó Hội Trưởng: Đặng Nam Hải
- 3/- Tổng Thư Ký: Quách Thanh Minh.
- 4/- Thủ Quỹ: Cao Thị Trắc.

Ngoài ra theo lời khuyên của đức Thầy: "...Tạo tình đoàn kết, cùng chung phát triển Vô Vi và chăm sóc Thiên Viện"ban chấp hành mới đã Lập ra các ban như:

1)Ban cố vấn gồm:

Lê Văn Lạc, Phạm Ngọc Quốc, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Nhẫn, Hoàng Văn Hoa, Huỳnh Ninh Sơn...

2)Ban tu bổ và bảo trì T/V Vĩ Kiên gồm:

Nguyễn Hoàng Long, Tô Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Vinh, Trần Danh Lưu, Phan Đình Phùng, Phan Sơn Thái, Lê Trung Chí...

3)Ban đặc trách về đài phát thanh gồm:

Hà Văn Thanh, Trần Mạnh Ái, Dương Như Tùng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Khang An, Nguyễn Hoàng Long...

Ban Chấp hành mới rất mong sự đóng góp ý kiến cũng như nhân lực của các bạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong dịp buổi bàn giao này quý bạn đạo đã nhiệt tâm đóng góp cho đài phát thanh PLVVKHHBPH và Tu bổ Thiên Viện số tiền là \$1595, xin cảm ơn các bạn, đồng thời cũng xin cảm ơn anh chị Đoàn Ngọc Toàn cùng ban chấp hành củ là những người tiên phong khai mở và duy trì đài phát thanh tại miền nam California này cũng như tinh thần phục vụ bất vụ lợi của các anh chị trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc các bạn Thân Tâm an lạc.

Nay Kính,  
T/M Ban Chấp Hành,  
Nguyễn Văn Minh.  
Quách Thanh Minh.

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Cụ Nguyễn Hữu Tram, thân phụ đạo hữu Nguyễn Hữu Lâm đã qui tiên vào ngày thứ hai 24 tháng 3 năm 2003, tại Saigon, Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi

Toàn thể bạn đạo Oregon và Bắc California thành thật chia buồn cùng gia đình anh Lâm, và xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn cụ Nguyễn Hữu Tram được sớm siêu thăng tịnh độ

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Bạn đạo Oregon.  
Bạn đ  
Bắc California

ạo

2) HAHVV Washington xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cho Bà Nội của BD Trần Minh Châu là Cụ Nguyễn Thị Xi đã từ trần ở Việt Nam, lúc 6 giờ 30 chiều ngày 8 tháng Hai 6 âm lịch, hưởng thọ 84 tuổi. Xin cầu chúc Cụ sớm được siêu thoát. Thành thật cảm ơn Quý Bạn Đạo.

---

### Thông Báo của UBTCĐH Đại Đồng Tu Tiến 2003 Tại San Francisco, California

---

Xin quý bạn lưu ý :

Quý bạn đi bằng xe hơi sẽ phải đóng tiền parking cho Khách Sạn, giá parking là 9 USD một ngày. Giá parking thông thường là 13 USD một ngày, và giá 9USD đã được BTC thưởng lượng dành cho quý bạn đạo tham dự đại hội.

Thành thật cảm ơn quý bạn,

UBTCĐHVQT

## Phiếu Ghi Danh

### Đại Hội Đại Đồng Tu Tiên và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật của Đức Thầy

Tại San Francisco Airport Marriott, Burlingame, California

27 -10 -2003 / 03 -11 - 2003

(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa Chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố /Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_

Quốc Gia: \_\_\_\_\_

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_

Nam [ ] Nữ [ ] Tuổi: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_ E-mail/Fax: \_\_\_\_\_

### Ghi Danh Đại Hội :

Phòng		Đóng trước 1-5-2003	Đóng trước 2-9-2003	Lệ phí Đại Hội mỗi người	Tổng Cộng
Phòng 4 người	Người lớn	200 USD	375 USD	575 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	250 USD	450 USD	
Phòng 3 người	Người lớn	200 USD	440 USD	640 USD	
	Trẻ em dưới 12 t	200 USD	320 USD	520 USD	
Phòng 2 người	Người lớn	200 USD	550 USD	750 USD	
Phòng 1 người	Người lớn	400 USD	690 USD	1090 USD	

### Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn San Francisco Airport Marriott Hotel

(đồng giá cho trẻ em và người lớn)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 25-10-03	Đêm 26-10-03	Đêm 3-11-03	Đêm 4-11-03	Tổng cộng
Phòng 4 người	24 USD					
Phòng 3 người	33 USD					
Phòng 2 người	48 USD					
Phòng 1 người	96 USD					

Tour San Francisco : 20 USD	
Xe Bus Di chuyển đến Hội Trường Thiên Ca: 15 USD	
<b>Tổng cộng Lệ phí</b>	
<b>Đóng lệ phí trước 1-5-2003</b>	
<b>Đóng lệ phí trước 2-9-2003</b>	
<b>Đóng hết lệ phí</b>	

Tôi chọn loại phòng KING ROOM [ ] DOUBLE ROOM [ ] và xin sắp phòng chung với:  
(xin ghi rõ loại phòng)

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

## 1. Ghi Danh Đại Hội

Nhận phòng ngày 27 tháng 10, 2003 sau 3 giờ chiều, và về ngày 3 tháng 11, 2003 trước 12 giờ trưa.

Lệ Phí người lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

**Lệ Phí**: 7 đêm khách sạn và 6 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và chiều trong 3 ngày đại hội, và Tiệc Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy (Không bao gồm vé ứng hộ Thiên-Ca, chuyên chở đến hội trường Thiên Ca, ăn uống buổi trưa và chiều tự túc vào ngày thứ sáu 31 tháng 10, thứ bảy 1 tháng 11 và trưa chủ nhật 2 tháng 11)

**Quý bạn có thể chọn 2 loại phòng :**

**King Room**: 1 giường King Size (dành cho 1 hay 2 người)

**Double Room**: 2 giường Full-Size (dành cho 2 người, 3 người hoặc tối đa 4 người) (mỗi giường bề rộng 135cm, bề dài 187.5 cm)

Lệ phí trẻ em dưới 12 tuổi: Tối đa 2 em dưới 12 tuổi ở cùng cha mẹ

## Hạn chót ghi danh đóng lệ phí

- **Ghi danh đóng lệ phí đợt 1** : trước ngày 1 tháng 5, 2003 .
- **Đóng lệ phí đợt 2** : trước ngày 2 tháng 9, 2003.

*Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.*

Ghi chú : Tiền khách sạn chỉ bao gồm tiền phòng và thuế khách sạn (không có ăn sáng). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm trong trường hợp khách sạn hết chỗ.

## 2. TOUR SAN FRANCISCO

Bus Tour San Francisco vào ngày thứ sáu 31 tháng 10 2003. Xe bus khởi hành vào lúc 9 giờ sáng tại Hotel và trở về lúc 4 giờ chiều tại Hotel. Viếng thăm cầu Golden Gate, thăm viếng phố tàu, ăn trưa tự túc, shopping, v..v...

Lệ Phí 20 USD mỗi người kể cả trẻ em

## 3. Ghi danh đi xe bus đến Hội Trường Thiên Ca chiều thứ bảy 1 tháng 11 năm 2003

Khởi hành từ khách sạn Marriott đến The Flint Center of Performing Arts, San Jose, và trở về khách sạn sau buổi thiên ca.

Lệ Phí 15 USD mỗi người kể cả trẻ em

**Ghi Chú : CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TỨC CHO ĐẠI HỘI**

**Xin quý bạn tôn trọng các điều lệ về trật tự trong Đại Hội:**

- **Không bán hoặc phân phát bất cứ vật gì nếu không có sự thỏa thuận trước với BTC.**

**Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)**

International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier's check



Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

**Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:**

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen  
P.O. Box 5234  
Oroville, CA 95966, USA  
Tel: (530) 589-6972 Email: [maioro@yahoo.com](mailto:maioro@yahoo.com)

**Ban đạo tại Canada:**

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng  
7021 Louis Hebert Apt 1C,  
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada  
Tel: (514) 367-3961 Email: [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

**Ban đạo tại Âu Châu:**

Xin đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli  
Thiền Viện Quy Thức  
220 Le Senaillet, 74500 Publier, France  
Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: [santelli.dominique@wanadoo.fr](mailto:santelli.dominique@wanadoo.fr)